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๑.  องค์ประกอบของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑. นายชยั  ชิดชอบ - ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
    - หวัหนา้คณะฯ 
 ๒. นายต่อพงษ ์ ไชยสาส์น - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จงัหวดัอุดรธานี 
    - ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๓. นายบุญส่ง  โควาวสิารัช - สมาชิกวฒิุสภา 
 ๔. นายวทิยา อินาลา - สมาชิกวฒิุสภา 
 ๕. นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธ์ิ - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรครวมใจไทยชาติพฒันา  
     จงัหวดัมุกดาหาร 
 ๖. นายสมชยั  เจริญชยัฤทธ์ิ - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคประชาราช จงัหวดันครสวรรค ์
 ๗. นายเฉลิมชาติ  การุญ  - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จงัหวดัสกลนคร 
 ๘. นายอลงกต  มณีกาศ - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคเพื่อแผน่ดิน จงัหวดันครพนม 
 ๙. นางสาวพชัรี  โพธสุธน  - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคชาติไทยพฒันา  
     จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ๑๐. นายพิทูร  พุม่หิรัญ - เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๑๑. พล.ต.ต. เพิ่มพนู  ชิดชอบ - นายต ารวจติดตามประธานรัฐสภา 
 ๑๒. นายณรงค ์ รัตนะพร - ผูอ้  านวยการส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
    - เลขานุการคณะฯ 
 ๑๓. นายพิษณุ จารียพ์นัธ์ - นกัโสตทศันศึกษา ๗ กลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ 
     สถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 ๑๔. นางสาวปัทมา วสวานนท ์- เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๖ กลุ่มงานพิธีการทูต 
        ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
    -  ผูช่้วยเลขานุการคณะฯ 
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 ๑๕. นางสาวศิริพร กรอบทอง - เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๖ กลุ่มงานพิธีการทูต 
    ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
    - ผูช่้วยเลขานุการคณะฯ 
 ๑๖. วา่ท่ีร้อยตรี สัณห์  พิยะ - นิติกร ๔ กลุ่มงานประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
     ส านกัประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๑๗. นายไพสิฐ อาบวารี - ช่างภาพโทรทศัน์ กลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ 
     สถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 ๑๘. นายกิตติพงษ ์เมืองงามข า - ส่ือมวลชน สถานีโทรทศัน์ช่อง ๙ อสมท. 
 ๑๙. นางเพญ็พรรณ แกว้เกิด - ส่ือมวลชน สถานีโทรทศัน์ช่อง ๙ อสมท. 

 
๒.  วตัถุประสงค์ของการเดินทางเยอืน 

ในการเดินทางเยอืนต่างประเทศคร้ังน้ี คณะฯ มีก าหนดการเดินทางเยอืนสาธารณรัฐสังคมนิยม 
เวียดนาม และราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและกระชบัความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
รัฐสภาไทยกบัรัฐสภาทั้งสองประเทศ ซ่ึงเป็นโอกาสดีท่ีสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะไดท้  าความรู้จกั
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกๆ ด้าน     
แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมกนัน้ี ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมชัชารัฐสภาอาเซียนไดถื้อ
โอกาสเชิญประธานรัฐสภาเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติกมัพูชา และคณะเดินทางไปเขา้ร่วมการ
ประชุมใหญ่สมชัชารัฐสภาอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพ ระหว่างวนัท่ี ๒ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
ณ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

 
๓.    การเข้าเยีย่มคารวะและการพบปะหารือกบับุคคลส าคัญ 
 ๓.๑ การพบปะหารือทวิภาคีกบันายเหวียน ฝ ูจ่อง (H.E. Mr. Nyuyen Phu Trong) ประธานรัฐสภา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในวนัองัคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา        
ณ หอ้งรับรอง อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
 ผูเ้ขา้ร่วมฝ่ายเวยีดนาม ประกอบดว้ย 
  ๑.   นาย เหวยีน ฝ ูเจือง (H.E. Mr.  Nguyen Phu Trong) ประธานสภาแห่งชาติเวยีดนาม 
 ๒. นาย ฝ่าม มิงห์ เถวี่ยน (Hon. Mr. Pham Minh Tuyen) กรรมาธิการคณะกรรมาธิการประจ าสภา-
แห่งชาติเวยีดนาม หวัหนา้อนุกรรมาธิการกิจการสภาแห่งชาติเวยีดนาม 
 ๓.   นาย ฝุง กว่าง เหียว (Hon. Mr. Phung Quang Hieu  ) กรรมการคณะกรรมการประจ าสภา
แห่งชาติ เวยีดนาม  ประธานคณะกรรมาธิการการคลงัและงบประมาณ 
 ๔.   นาย โง ด๊ึก แหม่ง (Hon. Mr. Ngo Duc Manh) รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเวยีดนาม – อาเซียน 
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 ๕.   นาย ฟาน ซวน สุง (Hon. Mr. Phan Xuan Dung  )  รองประธานคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
 ๖.   นาย วู๋  เหวยีด งวาน(Hon. Mr. Vu Viet Ngoan) รองประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 
 ๗.   นายเหวียน เหวียด แลงห์(Mr. Nguyen Viet Lenh) กรรมการประจ าคณะกรรมาธิการวฒันธรรม      
การฝึกอบรม เยาวชนและเด็ก 
 ๘.  นางฝ่าม ถิ ลวน (Mrs. Pham Thi Loan) กรรมการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
งบประมาณ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเวยีดนาม –  อาเซียน 
 

 
  
  สาระส าคัญในการสนทนา 
 นายเหวียน ฝู จ่อง ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดก้ล่าวตอ้นรับ และแสดง
ความยินดีท่ีประธานรัฐสภาไทยไดน้ าคณะเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้ งสอง จากนั้ นได้กล่าวแนะน าสมาชิกรัฐสภาเวียดนามจาก
คณะกรรมาธิการต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมการพบปะหารือในคร้ังน้ี 
 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวขอบคุณประรัฐสภา
เวยีดนามท่ีไดใ้หเ้ขา้พบและมีความรู้สึกปลาบปล้ืมเป็นอยา่งมากท่ีนายดาว จ่อง ที (Hon. Mr. Dao Trong Thi)
ประธานคณะกรรมาธิการวฒันธรรม การศึกษา และเยาวชน ไดเ้ดินทางไปให้การตอ้นรับคณะอย่างอบอุ่น 
เม่ือเดินทางถึงท่าอากาศยาน เป็นการย  ้าถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสองประเทศเสมือนเป็นเช้ือสายเดียวกนัใน
ภูมิภาคน้ี และไดแ้จง้ถึงวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเยือนคร้ังน้ี เพื่อขอเชิญประธานรัฐสภาเวียดนามน าคณะ
เดินทางไปเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สมชัชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๓๐ ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ    
ณ เมืองพทัยา ประเทศไทย พร้อมกล่าวแนะน าคณะผูแ้ทนรัฐสภาไทยใหไ้ดรู้้จกั 
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 ประธานรัฐสภาเวียดนาม ไดก้ล่าวขอบคุณท่ีประธานรัฐสภาไทยไดเ้ดินทางมาเชิญดว้ยตนเอง 
และให้การยืนยนัท่ีจะน าคณะเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ AIPA คร้ังท่ี ๓๐ อยา่งแน่นอน ซ่ึงตามธรรมนูญ AIPA นั้น 
เวียดนามจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคร้ังต่อไป และประธานรัฐสภาเวียดนามจะเขา้รับต าแหน่งประธาน 
AIPA คนใหม่ต่อจากประธานรัฐสภาไทย เพื่อเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม AIPA คร้ังท่ี ๓๑ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ และหวงัวา่รัฐสภาไทยและรัฐสภาประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน จะใหก้ารสนบัสนุนเวียดนามอยา่งเต็มท่ี
ต่อไปในฐานะประธาน AIPA และหวงัวา่จะมีการประสานงานท่ีดีในกรอบพหุภาคี พร้อมช่ืนชมความทุ่มเท
และความพยายามของประธานรัฐสภาไทย ในการน าพาให้ AIPA เป็นองค์กรท่ีมีความแข็งแกร่งข้ึน และ
เช่ือมัน่วา่ดว้ยการเตรียมความพร้อมท่ีดีในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมในคร้ังน้ีของรัฐสภาไทย จะส่งผล
ใหก้ารประชุมดงักล่าวประสบความส าเร็จอยา่งงดงาม 
 ประธานรัฐสภาเวยีดนาม ไดก้ล่าวถึงภาพรวมของเวยีดนามวา่ ดว้ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
โลกท่ีตกต ่าส่งผลกระทบต่อเวียดนามเช่นกนั ท าให้รัฐบาลตอ้งออกมาตรการต่าง ๆ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม และการส่ือสาร เพื่อช่วยพยุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน 
ตลอดจนไดด้ าเนินการปรับปรุงระเบียบราชการของประเทศ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความมัน่คงของประเทศ ซ่ึงพบวา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product :GDP) เพิ่มสูงข้ึน
ในไตรมาสท่ี ๒ และคาดวา่สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจะดียิ่งข้ึนในช่วงปลายปี นอกจากน้ี เวียดนาม
ไดด้ าเนินนโยบายส่งเสริมและขยายความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก โดยเม่ือ
ว ันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รัฐบาลเวียดนามได้มีโอกาสให้การรับรอง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีของไทย ซ่ึงในคร้ังนั้นเวียดนามรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งมากท่ีนายกรัฐมนตรีไทยไดแ้ถลงและ
ยนืยนัวา่ไทยจะไม่เป็นแหล่งซ่องซุมของผูต่้อตา้นเวยีดนาม และในวนัน้ีรัฐสภาเวียดนามก็ไดมี้โอกาสให้การ
รับรองประธานรัฐสภาไทย โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดมี้พบปะหารือในระดบัสูงระหวา่งสองประเทศอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อผลกัดนัใหมี้ความร่วมมือในระดบัทอ้งถ่ินต่อไป 
 นอกจากน้ี ประธานรัฐสภาเวียดนามไดก้ล่าวสรุปถึงระบบงานของรัฐสภาเวียดนามดงัน้ี รัฐสภา
เวียดนามเป็นสภาเด่ียว ปัจจุบนัมีสมาชิกรัฐสภา ๔๙๒ คนประกอบดว้ยสมาชิกรัฐสภาอาชีพ จ านวน ๓๓๐ คน 
สมาชิกรัฐสภาจากชนกลุ่มนอ้ย จ านวน ๑๑๘ คน และอ่ืนๆ อีก จ านวน ๔๔ คน โดยเป็นสมาชิกรัฐสภาสตรี 
จ านวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖% มีคณะกรรมาธิการ   ๑๐ คณะ โดยรัฐสภามีภารกิจหลกัในการตรวจ
ตราและตดัสินใจในปัญหาท่ีส าคญัของประเทศ และมีการประชุมสภาปีละ ๒ คร้ัง ในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมถึงตน้เดือนมิถุนายน และปลายเดือนตุลาคมถึงตน้เดือนพฤศจิกายน ตามล าดบั ในปัจจุบนัรัฐสภา
เวยีดนามไดมี้การปฏิรูปและเปล่ียนแปลงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีนโยบายท่ีจะขยาย
ความสัมพนัธ์กบัรัฐสภาของประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก ทั้งในระดบัผูน้ าและระดบัคณะกรรมาธิการ ตลอดจน
พยายามเขา้ร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศต่าง ๆ ส าหรับความสัมพนัธ์ในระดบัทวิภาคีระหว่าง
รัฐสภาไทยและรัฐสภาเวียดนามไดมี้การพฒันาความสัมพนัธ์และมีการพบปะระหวา่งกนัอย่างต่อเน่ืองใน  
ทุกระดบัโดยล่าสุดเม่ือเดือนพฤษภาคมไดมี้คณะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนามมาเยือนประเทศ
เวียดนามและ เม่ือตน้เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม
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ของรัฐสภาเวยีดนามก็ไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รัฐสภาไทย และไดรั้บการตอ้นรับเป็นอยา่งดียิ่ง จึงหวงัวา่
จะมีการแลกเปล่ียนการเยอืนในดา้นนิติบญัญติัระหวา่งกนัมากข้ึน 
 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ไดก้ล่าวขอบคุณประธานรัฐสภาเวียดนามท่ีได้
กรุณาสรุปสถานการณ์โดยรวมของประเทศ และระบบงานของรัฐสภาเวียดนามให้คณะทราบ และแสดง
ความช่ืนชมความเป็นผูน้ าของประธานรัฐสภาเวียดนาม จากนั้นไดก้ล่าวสรุปสถานการณ์โดยรวมของไทย 
ดงัน้ีด้านเศรษฐกิจของไทยพบกว่า GDP ติดลบ จึงตอ้งใช้นโยบายขาดดุล และออกธนบัตรรัฐบาลเป็น
จ านวนมาก ในขณะท่ีการเมืองภายในประเทศมีภาวะไม่ปกติและเกิดการรัฐประหาร และการช่วงชิงอ านาจ
ระหวา่งการเมืองต่าง ๆ เน่ืองจากมีการแตกแยกทางความคิด ท าให้ประชาชนบางส่วนไดรั้บความเดือดร้อน 
แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกคน     
จึงช่วยให้ไทยเขม้แข็งและอยู่ไดจ้นทุกวนัน้ี ทั้งน้ี รัฐสภาไทยก าลงัด าเนินการให้ทุกฝ่ายท าความตกลงกนั
อยา่งประนีประนอม เพราะประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย ซ่ึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการด าเนินการ
ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามขอยืนยนัวา่รัฐสภาไทยไดเ้ตรียมความพร้อมเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะในดา้นรักษาความ
ปลอดภยัใหก้บัผูท่ี้เขา้ร่วมการประชุม AIPA 
 นอกจากน้ี ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรยงัไดแ้สดงความหวงัท่ีจะแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคอาเซียน โดยผา่นกลไกลของ AIPA ทั้งไดแ้สดงเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้ภูมิภาค
อาเซียนมีความเขม้แข็งมากข้ึน โดยเฉพาะ ๕ ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้ าโขง 
(ACMECS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า และไทย ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน อาทิ 
วฒันธรรม ภาษา และสินค้าการเกษตร (ข้าว) โดยได้เสนอแนะให้ทั้ งห้าประเทศ โดยเฉพาะไทยและ
เวยีดนามร่วมมือใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัในการคา้ขา้ว แทนท่ีจะแข่งขนักนัในภูมิภาค เพื่อสร้างอ านาจในการคา้
ขา้วร่วมกนั และท าใหร้าคาขา้วในกลุ่มดงักล่าวมีเสถียรภาพมากข้ึน อนัจะน าไปสู่ความแข็งแกร่งของภูมิภาค
โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
 ประธานรัฐสภาเวยีดนาม ไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะผูแ้ทนรัฐสภาไทยไดซ้กัถามและแสดงความเห็น      
ซ่ึงสมาชิกรัฐสภาไทยไดร่้วมแสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
 นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น ไดก้ล่าวถึงความพร้อมของรัฐสภาไทยในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม
ใหญ่สมชัชารัฐสภาอาเซียนคร้ังท่ี ๓๐ และไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการประชุมในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการแสดง
ให้ประชาคมโลกไดเ้ห็นถึงบทบาทและศกัยภาพของอาเซียนในปัจจุบนั รวมทั้งเป็นการรับสมาชิกใหม่ของ
สมชัชารัฐสภาอาเซียน คือ บรูไนดารุสซาลาม เพื่อใหป้ระชาคมอาเซียนมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 นายวิทยา  อินาลา ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะดา้นวฒันธรรม
ระหวา่งจงัหวดันครพนม และประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ร่วมกนัมายาวนาน ทั้งดา้นเช้ือชาติและ
ภาษา กล่าวคือ ปัจจุบนัมีคนไทยเช้ือสายเวยีดนามพ านกัอยูใ่นจหัวดันครพนมเป็นจ านวนมากและเป็นกลุ่มท่ี
มีความส าคญัทางเศรษฐกิจของจงัหวดั นอกจากนั้น ยงัมีการพฒันาหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวียดนาม ท่ีบา้นนาจอก 
จงัหวดันครพนม ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยพ านกัในช่วงกอบกูเ้อกราชจากฝร่ังเศส 
ตลอดจนมีความร่วมมือในการสอนภาษาระหวา่งกนั จึงไดเ้สนอความเห็นให้มีการพฒันาและต่อยอดความ
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ร่วมมือในดา้นวฒันธรรมดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง อาทิ การพฒันาศูนยว์ฒันธรรมประธานาธิบดีโฮจิมินห์  เป็นตน้ 
เพื่อให้ประชาชนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ถึงประวติัศาสตร์ของไทย-เวียดนาม และเพื่อมิตรภาพท่ีย ัง่ยืนระหว่าง
ประเทศทั้งสอง 
 นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธ์ิ ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-ลาว-
เวยีดนาม โดยไดห้ยบิหยกเร่ืองด่านพรมแดนมุกดาหาร สะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๒ มุกดาหาร-สะหวนันะเขต-
ลาวบาว ด่านพรมแดนสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และด่านพรมแดนลาวบาว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีพิธีเปิดหลกัร่วมกนัระหวา่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมของทั้ง
สามประเทศร่วมพิธีเปิดเม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ระหวา่งกนั โดยไม่ตอ้งมีการเปล่ียนถ่ายยานพาหนะ และลดตน้ทุนในการขนส่ง และในขณะน้ีไดมี้การสร้าง
สะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๓ ท่ีจงัหวดันครพนมเพิ่มข้ึน นับเป็นอีกช่องทางในการขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค ดงันั้นเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค จึงขอเสนอให้ฝ่ายเวียดนามอ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบสินคา้ ตลอดจนกฎระเบียบพิธีการศุลกากรในการผา่นแดน เพื่อจะช่วยลดตน้ทุนใน
การขนส่งละเป็นส่วนสนบัสนุนใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจภายในภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงขยายตวัเพิ่มมากข้ึนต่อไป
ในอนาคต 
 

จากนั้น ผูแ้ทนรัฐสภาเวยีดนามไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีฝ่ายไทยน าเสนอ ดงัน้ี 
  นาย โง ดึ๊ก แหม่ง (Hon. Mr. Ngo Duc Manh) รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเวยีดนาม – อาเซียน ไดแ้จง้วา่รัฐสภาเวยีดนามมีความเห็นดว้ยในการรับ
บรูไนเป็นประเทศสมาชิกของสมชัชารัฐสภาอาเซียน และกล่าวช่ืนชมรัฐสภาไทยท่ีมีความคิดริเร่ิมท่ีดีและ
เป็นประโยชน์มากมาย อนัจะเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่ง AIPA และ ASEAN  
 นายเหวียน เหวียด แลงห์ (Mr. Nguyen Viet Lenh) กรรมการประจ าคณะกรรมาธิการวฒันธรรม-           
การฝึกอบรม- เยาวชนและเด็ก ไดแ้สดงความช่ืนชมแนวคิดในการพฒันาศูนยว์ฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อนัดีและยาวนานระหวา่งประเทศทั้งสอง ส าหรับการสอนภาษาเวียดนามใน
ประเทศไทยนั้น เป็นนโยบายหน่ึงของรัฐบาลเวียดนามในการท่ีจะสอนภาษาเวียดนามให้กบัคนเวียดนามท่ี
อาศยัอยูใ่นต่างประเทศ รวมถึงคนต่างประเทศท่ีมีความสนใจ 
  นาย วู๋ เหวยีด งวาน (Hon. Mr. Vu Viet Ngoan) รองประธานคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจ  ได้แสดง
ความเห็นพอ้งในความส าคญัของการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมผ่านสะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๒ และ ๓ ซ่ึง
ส่งผลดีใหก้บัการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค จึงจะขอน า
เร่ืองของกฎระเบียบพิธีการศุลกากรในการผ่านแดน อาทิ ค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน เป็นตน้ หารือกบั
กระทรวงการคลงัและกระทรวงคมนาคมของเวียดนามเพื่อก าหนดแนวทางอนัจะเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย
ต่อไป 
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 ประธานรัฐสภาเวียดนาม ได้อวยพรให้ประธานรัฐสภาและคณะประสบความส าเร็จในการ
เดินทางเยือนเวียดนามในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการเยือนคร้ังน้ีจะเป็นการกระชับความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศทั้งสองใหมี้ความแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
 

 
  
  เม่ือส้ินสุดการสนทนา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร จึงไดม้อบชุดกาแฟเบญจรงค์
และผลไมไ้ทย (ล าไยสด ล าไยอบแห้ง และมงัคุด) แก่ประธานรัฐสภาเวียดนาม พร้อมมอบหนังสือเชิญ
ประธานรัฐสภาเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ และประธานรัฐสภาเวียดนามไดม้อบ
ภาพปักรูปอาคารซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบเวยีดนามพร้อมกรอบรูปแก่ประธานรัฐสภาฯ 
 
  ๓.๒   การเขา้เยี่ยมคารวะ นายเหวียน เติง ซุง (H.E. Mr. Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม 
ในวนัองัคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ส านกันายกรัฐมนตรี กรุงฮานอย สาธารณรัฐ-
สังคมนิยมเวยีดนาม 
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  สาระส าคัญในการสนทนา 
  นายเหวียน เติน ซุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้กล่าวตอ้นรับคณะของประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และการเดินทางเยือนเวียดนามในคร้ังน้ี ถือเป็นการกระชับความสัมพนัธ์ท่ีดี       
ต่อกนั 
 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ไดก้ล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีเวียดนามท่ีไดใ้ห้
เขา้พบ และกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการเดินทางเยือนคร้ังน้ี เพื่อขอเชิญประธานรัฐสภาเวียดนาม และคณะ
เดินทางไปเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สมชัชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๓๐ ณ เมืองพทัยา ประเทศไทย 
และไดก้ล่าวถึงการเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าถึงความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นระหวา่งเวียดนามและไทย และไดก้ล่าวช่ืนชมนายกรัฐมนตรี
เวยีดนามท่ีมากดว้ยประสบการณ์และความสามารถจนน าพาให้ประเทศเวียดนามฝ่าพน้วิกฤตเศรษฐกิจโลก
ไปไดด้้วยดี ในขณะท่ีประเทศไทยยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาในหลายด้าน อาทิ เศรษฐกิจถดถอยและปัญหา
ความขดัแยง้ทางการเมืองภายในประเทศ นอกจากน้ี ยงัไดแ้สดงความเป็นห่วงในเร่ืองปัญหาดา้นความมัน่คง
ของภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะปัญหาชายแดน ซ่ึงการประชุม AIPA จะเป็นช่องทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหา
และเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัภูมิภาคได ้ทั้งน้ีหากประเทศต่าง ๆ อาทิ กมัพูชา ลาว เวียดนาม พม่าและ
ไทย มีความสามคัคีและและรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ก็จะสามรถสนบัสนุนความมัน่คงใหก้บัภูมิภาคได ้
 นายกรัฐมนตรีเวียดนาม  ได้กล่าวขอบคุณต่อความช่ืนชมท่ีมีต่อเวียดนาม และได้กล่าวถึง        
การเดินทางเยอืนของนายกรัฐมนตรีไทย ซ่ึงส่งผลใหมี้การพฒันาแนวทางและมาตรการในหลายดา้น ในการ
ท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศทั้งสอง ทั้งน้ีจากการเดินทางเยอืนของผูน้ าระดบัสูงทั้งสองของไทย     
ยงัผลไม่เพียงแต่การพฒันาความสัมพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงระหวา่งประเทศทั้งสอง แต่ยงัเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ
ภูมิภาคอีกดว้ย ตลอดจนไดแ้สดงความเห็นพอ้งในเร่ืองการรวมตวักนัระหว่างกมัพูชา ลาว เวียดนาม พม่า 
และไทย เพื่อพฒันาให้อาเซียนมีความแข็งแกร่งยิ่งข้ึน เน่ืองจากแต่ละประเทศต่างมีความคลา้ยคลึงกนัใน
หลาย ๆ ดา้น เสมือนเป็นพี่นอ้งเครือญาติเดียวกนั 
 นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีเวยีดนามยงัไดก้ล่าวขอบคุณท่ีรัฐบาลไทยไดใ้ห้ความช่วยเหลือและให้
การดูแลชาวเวียดนามท่ีพ านกัในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาอนุสรณ์สถานของประธานาธิบดี  
โฮจิมินห์ในประเทศไทย 
 ส าหรับการมีส่วนร่วมในการประชุม AIPA นั้น เวียดนามมีความยินดีท่ีจะรับเป็นเจา้ภาพจดัการ
ประชุม AIPA คร้ังท่ี ๓๑ ต่อจากประเทศไทย ตามธรรมนูญของ AIPA ท่ีมีการหมุนเวียนการเป็นประธาน 
AIPA และเจา้ภาพจดัการประชุมทุกปี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ไทยจะให้การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือ
กบัเวยีดนามเป็นอยา่งดีต่อไป 
 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวถึงความส าคัญของข้าวว่าเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเป็นอยา่งมากเม่ือเทียบกบัน ้ ามนั เราจึงควรรวมกลุ่มกนัในการคา้
ข้าวดังท่ีมีกลุ่มประเทศรวมตวักันในการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนั และส่งเสริมราคาและการค้าข้าวใน
ตลาดโลกให้มีเสถียรภาพมากข้ึน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้มีความ
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ร่วมมือในเร่ืองขา้วต่อไป โดยเสนอว่าประเทศในกลุ่ม ACMECS (ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ       
อิระวดี-เจา้พระยา-แม่โขง: Ayeyawady- Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy) ควร
ร่วมมือกนัในการคา้ขา้ว เพื่อสร้างอ านาจในการต่อรอง อนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์ต่อประเทศในภูมิภาค
ร่วมกนั สุดทา้ย นายกรัฐมนตรีเวียดนามไดอ้วยพรให้การเดินทางเยือนของคณะผูแ้ทนรัฐสภาไทยในคร้ังน้ี
ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ 
  ในการน้ี ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้มอบชุดถ้วยกาแฟเบญจรงค์ และ
ผลไมไ้ทย (ล าไยสด ล าไยอบแหง้ และมงัคุด) ใหแ้ก่นายกรัฐมนตรีเวยีดนาม  
  
 ๓.๓ การเขา้พบปะนางเล ทิ บ๊ิก เฮือง (Mrs. Le Thi Bich Huong) รองประธานประชาชนจงัหวดักวา่งนินห์ 
ในวนัองัคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมไซง่อนฮาลอง จงัหวดักว่างนินห์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
 

 
 
  สาระส าคัญในการสนทนา 
  นางเล ท ิบิ๊ก เฮือง รองประธานประชาชนจังหวดักว่างนินห์ ไดก้ล่าวตอ้นรับประธานรัฐสภาและ
คณะ และไดก้ล่าวแนะน าจงัหวดักวา่งนินห์และอ่าวฮาลอง ดงัน้ี 
  จงัหวดั กว่างนิงห์(Quang Ninh) มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทางทิศเหนือ 
ประกอบด้วยอ าเภอหลกั ๔ อ าเภอ ได้แก่ ฮาลอง แคมฟา หมงไก และ อองไบ มีจ านวนประชากรรวม 
๑,๐๗๘,๘๐๐ คน และมีส่ิงมหศัจรรยอ์ยา่งหน่ึงของโลก ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีน่าต่ืนตามากท่ีสุดในเวียดนาม คือ 

อ่าวฮาลอง (Vinh Halong) ซ่ึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (International Nature 
Heritage) จากองคก์ารยเูนสโก เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๗   มีเน้ือท่ีถึง ๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนนอ้ย
ใหญ่รูปร่างแตกต่างกนั กระจดักระจายอยูก่วา่ ๑,๐๐๐ เกาะ  
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 รัฐบาลกลางของเวยีดนามไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอนัมากในการพฒันาจงัหวดักวา่งนินห์ ในฐานะ
ท่ีเป็นจงัหวดัหน่ึงในเขตเศรษฐกิจตอนเหนือ และรัฐบาลได้อนุมติัแผนการพฒันาเมืองฮาลองให้เป็น
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียว การพาณิชย ์และการบริหารขนส่งสินคา้ทางเรือ ภายในปี ๒๕๖๓ โดยมีตถุประสงค ์
เพื่อเช่ือมโยงการพฒันาจงัหวดักวา่งนินห์สู่ภูมิภาคเศรษฐกิจหลกัทางภาคเหนือ และเพื่อให้การสร้างชุมชน
เมืองด าเนินควบคู่ไปกบัการดูแลดา้นความมัน่คงและการป้องกนัประเทศ เน่ืองจากคาดวา่ประชากร ในเมือง
ฮาลองจะเพิ่มข้ึนเป็น ๓๖๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๕๓ และ ๖๓๐,๐๐๐ คนภายในปี ๒๕๖๓ จึงจ าเป็นตอ้ง
ขยายเขตชุมชนเมืองให้กวา้งข้ึน เพื่อรองรับประชากรเหล่านั้น ทั้งน้ี โครงการท่ีทางจงัหวดักว่างนินห์
น าเสนอนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และมุ่งให้ความส าคญัต่อการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร ทั้งยงัไดว้างเป้าหมายเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัของประเทศ เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยชูจุดขายของฮาลองในฐานะมรดกโลกทางธรรมชาติ 
โดยจะพฒันาให้มีความทนัสมยัในส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน ขณะเดียวกนัก็คงอนุรักษ์ความเป็น
ธรรมชาติ และวฒันธรรมเอาไว ้ 
 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ไดก้ล่าวขอบคุณรองประธานประชาชนจงัหวดั
กวา่งนินห์ท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดักวา่งนินห์ ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง และขอช่ืนชมในวิสัยทศัน์ของ
รองประธานประชาชนจังหวัดกว่างนินห์และประชาชนจังหวัดกว่างนินห์ท่ี เล็ง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีและพฒันาจนเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก ยงัผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดั
เติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
 เม่ือส้ินสุดการสนทนา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจึงไดม้อบจานเบญจรงค์
และผลไมไ้ทย (ล าไยสด ล าไยอบแห้ง และมงัคุด) แก่รองประธานประชาชนจงัหวดักว่างนินห์ และรอง
ประธานประชาชนจงัหวดักวา่งนินห์ไดม้อบภาพปักรูปทศันียภาพของอ่าวฮาลองพร้อมกรอบรูปแก่ประธาน
รัฐสภาฯ 
 
 ๓.๔ การพบปะหารือทวิภาคีกบัสมเด็จอคัคมหาพญาจกัรี เฮง สัมริน (Samdech Akka Moha Ponhea 
Chakrei Heng Samrin) ประธานสภาแห่งชาติกมัพูชา และคณะ ในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
เวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา ณ หอ้งหารือทวภิาคีประธานสภาแห่งชาติกมัพชูา อาคารสภาแห่งชาติกมัพชูา 
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  สาระส าคัญในการหารือ 
  สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา  ได้กล่าวต้อนรับ         
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และคณะ ท่ีไดเ้ดินทางมาเยือนราชอาณาจกัรกมัพูชาในคร้ังน้ี 
และได้กล่าวแนะน าสมาชิกสภาแห่งชาติกมัพูชาจากคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของฝ่ายกมัพูชาให้คณะได้
รับทราบ จากนั้นไดก้ล่าวสรุประบบงานรัฐสภาของกมัพชูาและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศทั้งสองดงัน้ี  
  กมัพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุด สภาแห่งชาติกมัพูชาด าเนินผ่านมา ๓ สมยัแลว้ แต่ละสมยัมีระยะเวลา ๕ ปี โดยมีการ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยการก ากบัดูแลขององค์การสหประชาชาติ 
และมีองคก์ารระหวา่งประเทศเขา้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง จึงถือวา่เป็นการเลือกตั้งท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และ
ยอมรับได้ ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิก ๑๒๓ คน โดยเป็นสมาชิกสภาสตรี จ านวน ๒๔ คน มาจากเขตการ
เลือกตั้ง ๒๔ เขต หนา้ท่ีหลกัของสภาแห่งชาติ คือ เป็นตวัแทนของประชาชนในการตรากฎหมายและติดตาม
การปฏิบติังานของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมาธิการประจ า ๑ คณะ และคณะกรรมาธิการวิชาการอีก ๙ คณะ 
รวมทั้งมีกลุ่มมิตรภาพกบัประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความ
สามคัคี ตลอดจนความร่วมมือระหวา่งประเทศในระดบัทวภิาคี 
 จากนั้น ประธานสภาแห่งชาติกมัพชูาไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ทางการทูตท่ีเขม้แข็งระหวา่งไทย
กบักมัพูชาท่ีมีมายาวนาน แต่ท่ีผ่านมาไดมี้ปัญหาชายแดนระหว่างกนั ซ่ึงประธานสภาแห่งชาติกมัพูชาได้
แสดงความเห็นว่า ทั้งสองประเทศควรปรองดองกนั โดยใช้กลไกลทุกวิถีทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
อย่างเต็มท่ีดว้ยสันติวิธี เพื่อแสวงหาความเขา้ใจอนัดีร่วมกนั ซ่ึงประธานสภาแห่งชาติกมัพูชาไดเ้คยแสดง
เจตนารมณ์กับประธานรัฐสภาเม่ือคร้ังท่ีเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมชัชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๒๙ ณ 
ประเทศสิงคโปร์ และ การประชุมประจ าปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Annual Meeting of the 
Asia-Pacific Parliamentary Forum:  APPF) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีท่ีผา่นมา ว่า
รัฐสภาทั้งสองควรร่วมมือกนัผลกัดนัรัฐบาลของตนทุกวถีิทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหเ้ร็วท่ีสุด  



-๑๒- 
 

 นอกจากน้ี ประธานสภาแห่งชาติกมัพชูายงัไดแ้สดงความขอบคุณเป็นอยา่งยิ่งท่ีรัฐบาลไทยไดใ้ห้
ความช่วยเหลือแก่กมัพูชามาโดยตลอดทั้งในดา้นการศึกษา (การให้ทุนการศึกษา การจดัส่งผูเ้ช่ียวชาญ และ
การให้วสัดุอุปกรณ์ เช่น การจดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพแรงงานกมัพูชา - ไทย) ดา้นสาธารณสุข (โครงการป้องกนั
และควบคุมโรคมาลาเรียในกัมพูชาโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)และ การ
คมนาคม-ขนส่ง (โครงการพฒันาถนนหมายเลข ๔๘ และ๖๗ ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือโดยรัฐบาลไทยแบบให้
เปล่าแก่รัฐบาลกมัพูชา)  เป็นตน้ อีกทั้งไดก้ล่าวสรรเสริญต่อการเดินทางเยือนกมัพูชาของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีไทยท่ีไดน้ าวตัถุโบราณ ๗ ช้ิน มอบคืนใหก้มัพชูา 
 พร้อมกันน้ี  ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาย ังได้ขอให้ประธานรัฐสภาและประธาน -                  
สภาผูแ้ทนราษฎรช่วยผลกัดนัใหรั้ฐบาลไทยปฏิบติัตามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ระหวา่งกนั โดยเฉพาะใน
เร่ืองความร่วมมือดา้นการจา้งแรงงาน เพื่อสืบสานความร่วมมือในการท างานดา้นต่างประเทศในการก าหนด
เอกสารรับรองบุคคลใหแ้ก่แรงงานกมัพชูาท่ีท างานในประเทศไทย เพื่อให้สามารถท างานในประเทศไทยได้
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 นอกจากน้ี ประธานสภาแห่งชาติกมัพูชายงัไดก้ล่าวสรรเสริญต่อความพยายามอย่างเต็มท่ีของ
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรในการปฏิบติัภารกิจการเป็นประธาน AIPA จนน าพาให ้
AIPA มีการพฒันาเป็นอยา่งสูง 
 ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาได้ถือโอกาสน้ี เพื่อสานต่อและแสดงถึงความสัมพนัธ์อันดี 
ตลอดจนความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสภาแห่งชาติกมัพูชาและสภาผูแ้ทนราษฎรไทย ฝ่ายกมัพูชาจึงขอ
เสนอใหมี้การลงนามใน ๒ ระดบั ไดแ้ก่ ความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งสภาทั้งสอง และ พิธีสารวา่
ดว้ยความร่วมมือระหวา่งส านกังานเลขาธิการสภาแห่งชาติกมัพูชากบัส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรไทย 
ดงัท่ีสภาแห่งชาติกมัพชูาไดเ้คยจดัท ากบัรัฐสภาลาวและรัฐสภาเวยีดนาม โดยมีความเช่ือมัน่วา่นิติบญัญติัของ
ทั้งสองประเทศจะเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความสามคัคีในทุก ๆ ด้านร่วมกนัอย่างเข้มแข็งระหว่าง
รัฐบาล รัฐสภาและประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนของประเทศทั้งสอง 
สุดทา้ยประธานสภาแห่งชาติกมัพูชาได้กล่าวอวยพรให้ประธานรัฐสภาและคณะมีสุขภาพแข็งแรง และ
ประสบความส าเร็จในการเดินทางเยอืนในคร้ังน้ี 
 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ไดก้ล่าวขอบคุณประธานสภาแห่งชาติกมัพูชา
และคณะท่ีไดเ้สียสละเวลาให้การตอ้นรับอย่างอบอุ่น สร้างความประทบัใจและปล้ืมปิติให้กบัคณะผูแ้ทน
รัฐสภาไทยเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงการเดินทางเยือนในคร้ังน้ีเพื่อขอเชิญประธานสภาแห่งชาติกมัพูชาและคณะ 
เดินทางไปเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สมชัชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๓๐ ณ เมืองพทัยา ประเทศไทย ซ่ึงประเทศ
ไทยไดเ้ตรียมความพร้อมในทุกๆ ดา้นส าหรับการจดัการประชุมดงักล่าว จากนั้นไดก้ล่าวแนะน าคณะผูแ้ทน
รัฐสภาไทยใหรู้้จกั 
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 นอกจากน้ี ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ประธานสภาแห่งชาติ
กมัพชูาทราบวา่รัฐสภาไดป้ระสานไปยงัรัฐบาลในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาชายแดนท่ีเกิดข้ึนในทุกวิถีทาง
ให้เร็วท่ีสุดตามเจตนารมณ์ของประธานสภาแห่งชาติกมัพูชา ซ่ึงประธานรัฐสภาฯ ไดย้  ้าว่าการมีพรมแดน
ใกลชิ้ดกนั เหมือนล้ินกบัฟันจึงมีโอกาสท่ีจะกระทบกนั เราทั้งสองประเทศควรหนัมาจบัมือกนั ผูน้ าระดบัสูง
ควรพบปะกันให้มากข้ึน และให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันฉันท์ญาติมิตร เพื่อความสุขสงบและ
สันติภาพของประเทศทั้งสอง นอกจากน้ียงัไดแ้สดงความเต็มใจท่ีจะสนบัสนุนรัฐบาลไทยในการให้ความ
ช่วยเลือดา้นต่างๆ แก่กมัพชูา โดยเฉพาะการคมนาคม เพื่อประโยชน์ดา้นการคา้การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไดเ้ป็นอยา่งดีรองจากการคา้สินคาการเกษตร  
 หลงัเสร็จส้ินการสนทนา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดม้อบหนังสือเชิญ
ประธานสภาแห่งชาติกมัพชูาเดินทางเยือนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ ส าหรับการแลกเปล่ียนของท่ีระลึกนั้น 
ด าเนินการระหวา่งการเล้ียงรับรองอาหารค ่า โดยประธานรัฐสภาฯ ไดม้อบชุดกาแฟเบญจรงคแ์ละผลไมไ้ทย 
(ล าไยสด ล าไยอบแห้ง และมงัคุด) แก่ประธานสภาแห่งชาติกมัพูชา และประธานสภาแห่งชาติกมัพูชาได้
มอบโถเงินทรงสูงแก่ประธานรัฐสภาฯ 
 
 ๓.๕ การเขา้เยี่ยมคารวะสมเด็จอคัคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน (Samdech Akka Moha Sena Padei 
Techo Hun Sen) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา ในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา 
๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หอ้งท างานนายกรัฐมนตรีกมัพชูา อาคารสภาแห่งชาติกมัพชูา 
  ผูเ้ขา้ร่วมฝ่ายไทย ประกอบดว้ย 
 ๑. นายชยั  ชิดชอบ - ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๒. นายชโลทร  เผา่วบิูล - อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอคัรราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 
 ๓. นายต่อพงษ ์ ไชยสาส์น - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ๔. นายบุญส่ง  โควาวสิารัช - สมาชิกวฒิุสภา 
 ๕. นายวทิยา อินาลา - สมาชิกวฒิุสภา 
 ๖. นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธ์ิ - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ๗. นายพิทูร  พุม่หิรัญ - เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๘. นางสาวปัทมา วสวานนท ์- เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๖  
   -   จดบนัทึกการสนทนา  
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   สาระส าคัญของการสนทนา 
  สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ไดก้ล่าวตอ้นรับประธานรัฐสภา
และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และคณะสมาชิกรัฐสภาไทยในการเดินทางเยือนกมัพูชาในคร้ังน้ี และ
ประธานรัฐสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีกมัพูชาท่ีไดใ้ห้เขา้พบ ซ่ึงถือเป็นเกียรติอย่างสูงแก่คณะ        
พร้อมแจง้วตัถุประสงคใ์นการเยอืน เพื่อเชิญประธานสภาแห่งชาติกมัพูชา และคณะเขา้ร่วมการประชุมใหญ่
สมชัชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๓๐ เพื่อร่วมกบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในการแกไ้ขปัญหาของภูมิภาค ตลอดจน
ไดก้ล่าวช่ืนชมความเป็นผูน้ าของนายกรัฐมนตรีกมัพูชาในการบริหารประเทศ นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงเร่ือง
ปัญหาชายแดนระหวา่งประเทศไทยกบักมัพูชา โดยให้ความเห็นวา่ ประเทศทั้งสองควรสามคัคีกนัและด ารง
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
  นายกรัฐมนตรีกมัพูชากล่าวถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีมาช้านานระหว่างไทยกบักมัพูชาและหยิบยก
ประเด็นปัญหาชายแดนระหว่างประเทศทั้งสอง โดยให้ความเห็นว่าในการมองปัญหาควรใช้หลักการ     
“มองป่าทั้งป่า” คือไม่ควรมองแต่จุดใดจุดหน่ึงเพียงจุดเดียว เน่ืองจากชายแดนไทย-กมัพูชามีความยาว ๘๐๐ 
กิโลเมตร ไม่ควรให้ความขดัแยง้เพียงจุดเดียวขยายกลายเป็นประด็นความขดัแยง้ตลอดแนวชายแดน ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาความร่วมมือดา้นต่างๆ ระหวา่งกนั ดงันั้นทั้งสองประเทศจึงควรร่วมมือกนัท าให้
ขอ้ขดัแยง้ลดลง และขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้มากข้ึน โดยสกดักั้นมิให้เกิดการสู้รบ
ระหวา่งกนัเป็นอนัดบัแรก นอกจากน้ีนายกรัฐมนตรีกมัพูชายงัไดย้อมรับวา่ในกมัพูชามีกลุ่ม “ขวาจดั” ซ่ึงมี
ส่วนในการปลุกระดมให้ประชาชนกมัพูชาเกลียดชงัประเทศไทยผ่านวิธีการต่างๆ ดงันั้นจึงเสนอให้มีการ
ปรับทศันคติและสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้กบัประชาชนของทั้งสองประเทศไดท้ราบถึงขอ้เท็จจริง และ
ร่วมกนัท างานอย่างใกล้ชิด เพื่อยุติความขดัแยง้และลดการเผชิญหน้ากันมิให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
การคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวของประเทศทั้งสอง ตลอดจนความเป็นอยูข่องประชาชนโดยเฉพาะท่ี
อาศยัอยูบ่ริเวณชายแดนไทย – กมัพูชา โดยผา่นกลไกการท างานภายใตก้รอบการเจรจาเพื่อความมัน่คงและ
ความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชาในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทัว่ไป(General 
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Border Committee: GBC) ระหวา่งไทย-กมัพูชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกมัพูชาและไทยในดา้น
ต่างๆ อาทิ ด้านเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเล ด้านแรงงาน ด้านการคา้บริเวณชายแดน และด้านการ
ท่องเท่ียว เป็นตน้ เพื่อพฒันาใหเ้ขตชายแดนระหวา่งประเทศทั้งสองเกิดสันติภาพและมีบรรยากาศของความ
เป็นมิตรภาพ อยา่งไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีกมัพูชายงัไดส้อบถามเก่ียวกบัความคืบหนา้ของกรอบการเจรจา
ดงักล่าวซ่ึงจะตอ้งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป ในเร่ืองน้ีประธานรัฐสภาฯ ได้
ช้ีแจงวา่ ขณะน้ีรัฐสภารอการน าเสนอร่างกรอบการเจรจาดงักล่าวจากฝ่ายรัฐบาล 
  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  ได้แสดงความเห็นพ้องในข้อเสนอของ
นายกรัฐมนตรีกมัพูชา เน่ืองจากประชาชนไทยก็มิได้ตอ้งการให้เกิดขอ้ขดัแยง้และการปะทะระหว่างไทย
และกมัพูชา ดงันั้น เราทั้งสองประเทศจึงควรออมชอมกนั พยายามเจรจาเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั ย่อมจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศทั้งสอง พร้อมทั้งขอให้นายกรัฐมนตรีกมัพูชายึดมัน่ในหลกัธรรมและ
ร่วมกนัด าเนินการแกไ้ขขอ้พิพาทบริเวณชายแดน เพื่อความสันติสุขของประชาชนไทยและกมัพชูาโดยเร็วท่ีสุด 
  นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ไดแ้สดงความยินดีท่ีประธานรัฐสภาฯ และคณะเดินทางมาเยือนกมัพูชา
ในคร้ังน้ี ถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีประเทศทั้งสองจะไดป้ระสานความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมายาวนาน เสมือนเป็น
เครือญาติเดียวกนั ดว้ยความคลา้ยคลึงของลกัษณะรูปร่างหนา้ตา ขนมธรรมเนียม วฒันธรรม และภาษา จน
ยากท่ีจะแยกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้น ยงัไดก้ล่าวถึงความร่วมมือในเร่ืองขา้ววา่ ขา้วเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การด ารงชีวติ และความมัน่คงทางอาหารเป็นเร่ืองส าคญั จึงควรให้ประเทศในกลุ่ม ACMECS ประกอบดว้ย
ลาว เวียดนาม พม่า ไทย และกมัพูชา มีการจดัตั้งสมาคมการค้าข้าวร่วมกัน เพื่อยกระดับราคาข้าวให้มี
เสถียรภาพมากข้ึน และเกิดการคา้และการส่งออกขา้วร่วมกนัอยา่งเสรีภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นอกจากน้ี ยงัมี
ความร่วมมือของภูมิภาคในระดบัพหุภาคีท่ีส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กบัภูมิภาค เช่น อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 
(Greater Mekong Subregion: GMS) และสามเหล่ียมมรกต (Emerald Triangle) เป็นตน้ สุดทา้ยไดก้ล่าวอวยพร
ใหป้ระธานรัฐสภาฯ และคณะสมาชิกรัฐสภาไทยประสบความส าเร็จในการเดินทางเยอืนในคร้ังหน้ี 
  ส าหรับการแลกเปล่ียนของท่ีระลึกนั้น ด าเนินการผา่นเจา้หน้าท่ีพิธีการทูตของทั้งสองประเทศ 
โดยประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดม้อบชุดกาแฟเบญจรงคแ์ละผลไมไ้ทย (ล าไยสด ล าไย
อบแหง้ และมงัคุด) แก่นายกรัฐมนตรีกมัพชูา และนายกรัฐมนตรีกมัพชูาไดม้อบถาดเงินแก่ประธานรัฐสภาฯ 
 
 ๓.๖ การเขา้เยี่ยมคารวะสมเด็จอคัคมหาธัมมะโพธิสาลเจีย ซิม (Samdech Akka Moha Thamma 
Pothisal Chea Sim) ประธานวุฒิสภากมัพูชา ในวนัพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ 
นาฬิกา ณ หอ้งรับรองประธานวฒิุสภากมัพชูา 
 



-๑๖- 
 

 
   
   สาระส าคัญของการสนทนา 
  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ
คุณหญิง แญม เซือน เจีย ซิม (Lokchumteav Yem Soen Chea Sim) เม่ือวนัท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ดว้ย
โรคมะเร็ง และไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการเดินทางมาเยือนกมัพูชา เพื่อขอเชิญประธานสภาแห่งชาติ
กมัพูชา และคณะ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สมชัชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๓๐ ซ่ึงไทยเป็นเจา้ภาพจดัการ
ประชุมฯ 
  ประธานวุฒิสภากัมพูชา ไดก้ล่าวตอ้นรับประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และ
คณะสมาชิกรัฐสภาไทยท่ีไดม้าเยือนกมัพูชาในคร้ังน้ี และกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายของไทยท่ีไดแ้สดงความ
เสียใจต่อการจากไปของภรรยา ส าหรับการเดินทางเยือนในคร้ังน้ีนบัวา่มีคุณค่าท่ีสูงยิ่ง และเป็นการยกระดบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศทั้งสองและประชาชน ซ่ึงเราต่างมีความสัมพนัธ์กนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
อีกทั้งมีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั ประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศต่างมีความเคารพซ่ึงกนั
และกนั      มีการแลกเปล่ียนสินคา้กนั และต่างนบัถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัแสดงความเช่ือวา่
คณะสมาชิกรัฐสภาไทยจะประสบความส าเร็จในการพบปะหารือกบัประธานสภาแห่งชาติกมัพูชา ซ่ึงจะเป็น
การยกระดบัความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของสภา         
ทั้งสองประเทศ โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่สถาบนันิติบญัญติัของทั้งสองประเทศจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหาชายแดน
ด้วยสันติวิธี และเป็นไปด้วยความเข้าใจ เพื่อหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าและลดความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึน           
เพื่อน าไปสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและความร่วมมือ โดยประธานวุฒิสภากมัพูชาไดเ้น้นย  ้าให้รักษา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมายาวนาน โดยสานต่อความสัมพนัธ์อนัดีและเสริมสร้างความร่วมมือกนัในทุก
ระดับ ตลอดจนให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนระหว่างกนัทั้งสองฝ่ายในทุกระดบัให้มากข้ึน เพื่อรักษา
ความสัมพนัธ์ท่ีมีมายาวนาน และมิตรภาพท่ีดีต่อกัน อีกทั้ งได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยท่ีได้ให้ความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการพฒันาประเทศกัมพูชาในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การสร้างถนน โรงเรียน และ
โรงพยาบาล เป็นตน้ รวมทั้ง การรับนกัศึกษากมัพชูาเขา้เรียนในสถานศึกษาของไทย ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นสักขีพยาน



-๑๗- 
 

ถึงความสัมพนัธ์อนัดีของประเทศทั้งสอง พร้อมกนัน้ีไดก้ล่าวอวยพรให้การเดินทางเยือนกมัพูชาของคณะ
สมาชิกรัฐสภาไทยในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 
  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณประธานวุฒิสภากมัพูชาท่ีไดแ้สดง
วิสัยทศัน์ท่ีมีค่ายิ่งและได้กล่าวถึงปัญหาชายแดนไทย – กมัพูชา ว่าเป็นปัญหาท่ีไม่ควรเกิดข้ึน และจะน า
เจตนารมณ์น้ีไปแจง้ให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบและเขา้ใจในเจตนารมณ์ท่ีดีของผูน้ าระดบัสูงของ
กมัพูชา ในขณะน้ีเป้าหมายท่ีส าคญัของประเทศทั้งสองคือการสร้างความรักและสามคัคีระหวา่งพี่นอ้งของ
ทั้งสองประเทศ อีกทั้งแสดงความรู้สึกยนิดีท่ีผูน้  าทั้งสามของกมัพูชาต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั
ในการพยายามแกไ้ขปัญหาชายแดนร่วมกนั โดยลดความตึงเครียด สร้างสันติสุขและความปรองดองฉันท ์  
พี่นอ้งระหวา่งกนั เพื่อลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนและเพื่อความสุขของประชาชนของประเทศทั้งสอง 
  ประธานวุฒิสภากมัพูชา ไดก้ล่าวยนืยนัวา่จะร่วมแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้ชายแดน
ไทย – กมัพชูา เตม็ไปดว้ยสันติภาพและมิตรภาพ อนัจะน าไปสู่ความเป็นอยูท่ี่ดีและมีความสุขของประชาชน
ของประเทศทั้งสองในอนาคตตลอดไป 
  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ไดก้ล่าวขอบคุณประธานวุฒิสภากมัพูชาท่ีเขา้ใจ
ในปัญหาท่ีเกิดข้ึน เราซ่ึงเป็นสถาบนันิติบญัญติัและเป็นตวัแทนของประชาชนจะตอ้งร่วมมือกนัในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อความสุขของประชาชนของเราทั้งสองประเทศ 
   ส าหรับการแลกเปล่ียนของท่ีระลึกนั้น ด าเนินการผา่นเจา้หน้าท่ีพิธีการทูตของทั้งสองประเทศ 
โดยประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดส่้งมอบชุดกาแฟเบญจรงค์และผลไมไ้ทย (ล าไยสด 
ล าไยอบแหง้ และมงัคุด) แก่ประธานวฒิุสภากมัพูชา และประธานวุฒิสภากมัพูชาไดม้อบขนัเงินแก่ประธาน
รัฐสภาฯ 
 
 ๓.๗ การเขา้เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระมหากษตัริยแ์ห่งราชอาณาจกัร
กมัพูชา ในวนัศุกร์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๓๐- ๑๒.๐๐ นาฬิกา (๓๐ นาที) ณ พระราชวงั        
เขมรินทร์ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
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  ผู้เข้าร่วมเข้าเฝ้าฯ ประกอบดว้ย 
 ๑. นายชยั  ชิดชอบ - ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
    - หวัหนา้คณะฯ 
 ๒. นายต่อพงษ ์ ไชยสาส์น - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ๓. นายวทิยา อินาลา - สมาชิกวฒิุสภา 
 ๔. นายสมชยั  เจริญชยัฤทธ์ิ - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ๕. นายเฉลิมชาติ  การุญ  - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ๖. นายอลงกต  มณีกาศ - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ๗. นางสาวพชัรี  โพธสุธน  - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ๘. นายพิทูร  พุม่หิรัญ - เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๙. นางสาวศิริพร กรอบทอง - เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๖  
   - จดบนัทึกการสนทนา 
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  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทรงกล่าววา่ ขอตอ้นรับประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจกัรไทยและคณะ การเดินทางมาเยือนของท่านในคร้ัง
น้ีมีความส าคญัยิ่งทั้งเป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดของประเทศทั้งสองและนบัเป็นการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึนดว้ย 
  นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบพระทัยท่ี
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คณะผูแ้ทนรัฐสภาไทยได้เขา้เฝ้าฯในวนัน้ี ซ่ึงต่างรู้สึกซาบซ้ึงใน      
พระมหากรุณาธิคุณเป็นอยา่งยิง่ การเดินทางมาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระชบัความสัมพนัธ์ดา้นรัฐสภาของ
ไทยกบัสภาแห่งชาติกมัพูชาและเป็นโอกาสไดเ้ยี่ยมเยือนราชอาณาจกัรกมัพูชาซ่ึงเป็นเพื่อนบา้นท่ีใกลชิ้ด
ของไทยเป็นส าคญัดว้ย ซ่ึงสภาแห่งชาติกมัพชูาไดใ้หก้ารตอ้นรับคณะอยา่งอบอุ่นดียิง่ 
  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทรงกล่าววา่ หวงัวา่การเดินทางมาเยือนของประธานรัฐสภาและคณะผูแ้ทนรัฐสภาไทยในคร้ังน้ีจะประสบ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ และหากมีโอกาสก็ขอให้เดินทางมาเยือนกมัพูชาอีกหลายๆคร้ัง    
ขอให้ประธานรัฐสภาน าค าถวายพระพรชัยไปยงัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงขอให้ทรงพระสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของปวงชน
ชาวไทยไปอีกนานแสนนาน ในโอกาสน้ีขอให้ประธานรัฐสภาและคณะพ านกัอยู่ในกรุงพนมเปญอย่างมี
ความสุข ขอขอบคุณทุกท่าน 
 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบพระทยัและอ าลากลบั  
 ในการน้ี นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้ถวายชุดกาแฟ     
เบญจรงค์แด่พระมหากษตัริยแ์ห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา และพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี 
พระมหากษตัริยแ์ห่งราชอาณาจกัรกมัพชูาไดม้อบโถเงินแก่ประธานรัฐสภา 
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๔. การเข้าร่วมงานเลีย้งรับรอง 
 ๔.๑ เขา้ร่วมงานเล้ียงรับรองอาหารกลางวนั ตามค าเชิญของนายพิษณุ  จนัทร์วิทนั  เอกอคัรราชทูต ณ 
กรุงฮานอย ณ โรงแรมเมเลีย ในวนัองัคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 

 
 
 ๔.๒   เขา้ร่วมงานเล้ียงรับรองอาหารเยน็ ตามค าเชิญของนายเหวียน ฝ ูเจือง (Mr.Nguyen Phu Trong)  
ประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ณ หอรับรองรัฐบาลในวนัองัคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ เวลา  ๑๘.๓๐ นาฬิกา  
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  ๔.๓   เขา้ร่วมงานเล้ียงรับรองอาหารกลางวนั ตามค าเชิญของนางเล ทิ บ๊ิก เฮือง (Mrs. Le Thi Bich 
Huong) รองประธานประชาชนจงัหวดักว่างนินห์ บนเรือน าชมอ่าวฮาลอง ในวนัพุธท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
 

 
 
 ๔.๔ เขา้ร่วมงานเล้ียงรับรองอาหารเยน็ ตามค าเชิญของสมเด็จอคัคมหาพญาจกัรี เฮง สัมริน ประธาน
รัฐสภากมัพูชา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลัพนมเปญ ในวนัพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา 
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 ๔.๕ เขา้ร่วมงานเล้ียงรับรองอาหารกลางวนั ตามค าเชิญของนายชโลทร เผา่วิบูล อุปทูต รักษาราชการ
แทนเอกอคัรราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ณ ร้านอาหาร La Residence ในวนัศุกร์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา 
๑๒.๐๐ นาฬิกา 

 
 
๕. การเยีย่มชมสถานทีส่ าคัญ 
 ๕.๑ วดัวา่นเหมียว 
 

 
 
  สร้างข้ึนในปี พ.ศ. ๑๖๑๓ สมยัพระเจา้หลีไทโตง (Ly Thai Tong) อุทิศให้แด่ขงจ้ือ วดัน้ีอยูติ่ด
กบักวอ็กต่ือยาม (Quoc Tu Giam) เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลยัแห่งชาติแห่งแรกของ
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เวียดนาม ต่อมาสมยัราชวงศ์ตรันไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นกวอ็กช็อกเวียน (Quoc Hoc Vien) บริเวณตรงหัวมุม
ทางเขา้ดา้นหนา้จะมีซุม้สลกัดว้ยหินขอ้ความ “ขอใหผู้ม้าเยอืนลงจากหลงัมา้ก่อนท่ีจะเขา้ไปขา้งใน” 
       การสอนในมหาวทิยาลยัวา่นเหม่ียว จะเป็นการสอนวชิาการระดบัสูงสุด ผูท่ี้จะมาศึกษาตอ้งจบ
การศึกษาข้ึนสูงจากเมืองต่าง ๆ ทัว่ประเทศมาแลว้ ผูท่ี้สอบไดจ้ะเป็นบณัฑิตขั้นสูงท่ีไดรั้บเกียรติสูงสุด และ
จะไดเ้ขา้รับราชการเป็นขนุนางท่ีใกลชิ้ดกบัพระมหากษตัริย ์(เขา้ใจวา่เป็นการรับอิทธิพลของจีนในการสอบ  
จอหงวน) 
  วดัวา่นเหมียวแบ่งออกเป็น ๕ ชั้นดว้ยกนั ประตูทางเขา้ดา้นหนา้ท าเป็น ๒ ชั้น มีประตูรูปวงโคง้ 
คลา้ยเก๋งจีน สลกัช่ือวดัว่านเหมียวอยู่ชั้นบนสุด เม่ือลอดซุ้มประตูดา้นหน้าเขา้มา จะพบความร่มร่ืนของ
ตน้ไมใ้หญ่ สองขา้งทางมีบ่อน ้าส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก ๒ บ่อ  
       เม่ือเดินผา่นมาถึงอาคารช่ือตึกดาวลูกไก่ เคววนักัก๊ (Khue Van Cac) สถานท่ีนกัอกัษรศาสตร์มา
ท่องบทกว ีมีประตูก าแพงใหญ่ได๋แถงห์โมน (Dai Thanh Mon) สัญลกัษณ์ของกรุงฮานอย กบัสระน ้ าขนาด
ใหญ่ตรงกลางลานดา้นหลงัประตูมีช่ือวา่ สระแสงงาม เทียนกวางติงห์ (Thien Quang Tinh) เวลาแสงจาก
พระอาทิตยส์าดส่องจะสะทอ้นเขา้สู่ประตูใหญ่ ท าใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรือง 
       บริเวณสองขา้งสระแสงงามมีอาคารชั้นเดียวอยู่ ๕ หลงั ภายในประดิษฐานแผ่นหินจารึกรวม 
๘๒ แผน่หลงเหลือจากของเดิมท่ีมีอยูถึ่ง ๑๑๗ แผน่ แผน่หินเหล่าน้ีจะตั้งอยูบ่นหลงัเต่าท าดว้ยหิน จารึกช่ือ 
ผลงาน ประวติัทางวิชาการของผูท่ี้สอบผา่นการศึกษาหลกัสูตร ๓ ปี ระหวา่งปีพ.ศ.๑๙๘๕-๒๓๒๒ หลายคน 
จึงเรียกวา่ “แผน่หินจารึกช่ือจอหงวน” 
 
 ๕.๒ อ่าวฮาลอง 
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                  อ่าวฮาลอง ตั้งอยูใ่นเมืองฮาลอง จงัหวดักวา่งนินห์ ช่ือตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้
วา่ "Vinh Ha Long"หมายถึง "อ่าวแห่งมงักรผูด้  าด่ิง" ตามต านานพื้นบา้นไดก้ล่าวไวว้า่ ในอดีตนานมาแลว้ 
ระหวา่งท่ีชาวเวียดนามก าลงัต่อสู้กบักองทพัชาวจีนผูรุ้กราน เทพเจา้ไดส่้งกองทพัมงักรลงมาช่วยปกป้อง
แผน่ดินเวียดนาม มงักรเหล่าน้ีไดด้ าด่ิงลงสู่ทอ้งทะเลบริเวณท่ีเป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบนั ท าให้มีอญัมณีและ
หยกพุง่กระเด็นออก อญัมณีเหล่าน้ีกลายเป็นเกาะแก่งนอ้ยใหญ่กระจายอยูท่ ัว่อ่าว เป็นเกราะป้องกนัผูรุ้กราน 
ท าใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดินของพวกเขาไดส้ าเร็จและก่อตั้งประเทศ ซ่ึงต่อมาก็คือเวียดนามในปัจจุบนั 
บางต านานสมยัใหม่ก็กล่าวไวว้า่ ปัจจุบนัยงัมีสัตวใ์นต านานท่ีช่ือวา่ Tarasque อาศยัอยูท่ี่กน้อ่าว  
  อ่าวฮาลองเป็นอ่าวท่ีมีทศันียภาพสวยงามจนท าให้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น “มรดกโลก
ทางธรรมชาติ” จากองคก์ารยเูนสโก เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวทางไปเยีย่มชมจ านวนมาก 
โดยลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนั้นมีเน้ือท่ีกวา่ ๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอ่าวตงัเก๋ียของ
ทะเลจีนใต ้ ประกอบดว้ยเกาะหินปูนน้อยใหญ่รูปร่างคลา้ยสัตวแ์ปลกๆนานาชนิดบนน ้ าทะเล จ านวนกว่า 
๑,๐๐๐ เกาะ สลบัซบัซอ้นเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม  เช่น เกาะหมา เกาะแมว และ เกาะไก่ชน เป็นตน้  
 
 ๕.๓ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติกมัพชูา 
 

 
 
  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกัมพูชาน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๖๓  เป็นการผสมผสาน
สถาปัตยกรรมเขมรกบัฝร่ังเศส ภายนอกตวัตึกเป็นพลบัพลาสีแดง ภายในจดัแสดงงานศิลปะเขมรท่ีสวยงาม
มากมาย โดยเก็บรวบรวมโบราณวตัถุล ้าค่าท่ีเก็บรวบรวมมาจากทัว่ประเทศของกมัพูชาตั้งแต่ยุคเก่าท่ีสุดราว 
๑,๕๐๐ ปี จนถึงศิลปะสมยับายน เม่ือ ๘๐๐ ปีท่ีผา่นมา การจดัแสดงช้ินงานต่างๆภายในอาคารเร่ิมตามสมยัศิลปะ
ของเขมร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเทวรูปส าริด ศิลา และไมแ้กะสลกัต่างๆ อาทิ เทวรูปพระวิษณุสมยัศตวรรษท่ี ๖ 
และ ๙ รูปสลกัเศียรพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ และรูปหล่อพระนารายณ์บรรทมสินธ์ุส าริด ช้ินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดวา่กนั
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วา่มีอายุยอ้นกลบัไปถึงช่วงศตวรรษท่ี ๔ ในยุครุ่งเรืองของนครวดั รวมถึงส่วนของหนา้บนัและทบัหลงัของ
ปราสาทศิลา ซ่ึงถือเป็นตวัแทนของศิลปะยุคต่างๆ  ตลอดจนยงัมีการจดัแสดงงานไมแ้ละศิลปะพื้นบา้นของ
เขมรไวด้ว้ย 
  นอกจากการแสดงส่ิงของภายในพิพิธภณัฑด์ว้ยรูปเคารพท่ีมาจากศาสนสถานในสมยัต่างๆ แลว้ 
ก็ยงัมีการน าศิลาจารึกมาจดัแสดง เพราะเป็นประเพณีของนกัปราชญเ์ขมรท่ีสืบทอดมาจากพวกฝร่ังเศส ท่ีใช้
เร่ืองราวในศิลาจารึกมาผกูใหเ้ป็นความรู้และเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
 

.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


